

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 08 tháng 9 năm 2021 về công tác vận tải hàng hóa gắn với phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 08/9/2021, tại Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Bộ GTVT với Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng, đại diện các bộ, ngành: Y tế, Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT: Văn phòng Bộ, Vụ Vận tải, Vụ An toàn giao thông, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Y tế GTVT, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và các thành viên Tổ công tác đặc biệt của Bộ GTVT về vận tải hàng hóa gắn với phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi nghe Vụ Vận tải báo cáo nhanh về công tác bảo đảm vận tải hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19, ý kiến của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, ý kiến của đại diện Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại diện Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ý kiến của các thành viên khác tham dự họp, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể kết luận như sau:

Bộ GTVT trân trọng cảm ơn các Bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội: Vận tải ô tô Việt Nam, Logistic Việt Nam trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo lưu thông hàng hóa trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực, hiệu quả của Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã cùng với hệ thống chính trị, không kể ngày đêm để tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hoạt động vận tải trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp; cơ bản đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để tiếp tục duy trì hoạt động vận tải thông suốt, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng, yêu cầu các cơ quan đơn vị và Sở GTVT các địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đảm bảo việc vận tải hàng hóa luôn thông suốt, không được ùn tắc tại bất cứ địa điểm nào, thời điểm nào. Sở GTVT phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Thường xuyên theo dõi, bám sát tình thực tế để xử lý hoặc tham mưu cho UBND tỉnh/thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời khi phát sinh ùn tắc giao thông.

2. Các Sở GTVT tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh công tác truyền thông để doanh nghiệp và người dân nắm bắt kịp thời các quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố về vận chuyển, lưu thông hàng hóa, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

3. Bộ GTVT đã có văn bản số 9142/BGTVT-VT ngày 01/9/2021 triển khai nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 226/TB-VPCP ngày 30/8/2021 và Thông báo kết luận số 228/TB-VPCP ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu các Sở GTVT tiếp tục tham mưu cho tỉnh/thành phố để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

4. Các Sở GTVT tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh/thành phố ưu tiên tiêm vaccin cho lái xe kinh doanh vận tải, lao động trong lĩnh vực logistics trong những đợt tiêm chủng của địa phương.

5. Sở GTVT các tỉnh/thành phố là đầu mối để phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh/thành phố giải quyết ngay những vấn đề tồn tại, vướng mắc và phát sinh ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hóa.

6. Các Sở GTVT phải ưu tiên bảo đảm vận tải đối với các loại hàng hóa phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ hàng nông sản cho nhân dân. Không để xảy ra tình trạng ùn tắc, khó khăn trong vận chuyển hàng nông sản, do đây là loại hàng hóa dễ bị hư hỏng nếu không được vận chuyển, cung ứng kịp thời.

7. Sở GTVT phải tham mưu cho cấp có thẩm quyền ưu tiên đặc biệt và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải thủy để vận chuyển hàng hóa tại các địa phương có mạng lưới sông, ngòi thuận lợi.

8. Sở GTVT quan tâm đặc biệt đến kế hoạch vận tải, thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành để quán triệt và tổ chức thực hiện.

9. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương tiếp thu ý kiến của Sở GTVT Khánh Hòa đối với một số tồn tại, bất cập của phần mềm cấp giấy nhận diện gắn mã QRCode cho phương tiện để hoàn thiện các tính năng, đảm bảo thuận tiện, nhanh gọn và chính xác.

10. Phân công đồng chí Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch Chuyên trách, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Bộ Y tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, thí điểm tổ chức trạm dừng nghỉ để phục vụ hoạt động vận tải hàng hóa tại một số

tuyến cao tốc, quốc lộ. Trong đó, đặc biệt lưu ý: xây dựng quy trình hướng dẫn phân luồng, điều tiết, bảo đảm giao thông; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, trả kết quả tại trạm; phân luồng và kiểm soát chặt chẽ các đối tượng ra, vào trạm để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

11. Bộ GTVT đang triển khai thực hiện các dự án quan trọng quốc gia (ĐA đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và các Dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025). Một số Dự án đã giao cho các Sở GTVT là Chủ đầu tư, yêu cầu các Sở GTVT có liên quan căn cứ các mốc tiến độ hoàn thành, giải ngân và thực hiện nghiêm Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 06/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021; tranh thủ thời tiết thuận lợi, chỉ đạo các nhà thầu thực hiện tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công..., giải ngân để bù phần khối lượng chậm tiến độ tại một số dự án và phần khối lượng bị ảnh hưởng, không thể thi công trong mùa mưa bão sắp tới. Tham mưu kịp thời cho các cấp có thẩm quyền của địa phương sớm cấp phép mở mỏ khai thác vật liệu cho các dự án đường bộ cao tốc, quan trọng, cấp bách; tạo điều kiện thuận lợi để cấp phép các xe vận chuyển vật liệu thi công vào công trường trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19; tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân tại các công trường, dự án trọng điểm được ưu tiên tiêm vắc xin phòng, chống dịch. Bộ GTVT sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các Chủ đầu tư để chậm tiến độ, không hoàn thành mục tiêu giải ngân.

12. Theo báo cáo thông kê vừa qua có 9 địa phương¹ ban hành một số quy định chưa đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành gây khó khăn cho công tác vận chuyển hàng hóa. Yêu cầu Sở GTVT các địa phương này khẩn trương kiểm tra, rà soát, tham mưu kịp thời cho tỉnh/thành phố bãi bỏ các quy định không phù hợp và trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp địa phương ban hành các quy định khác với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến trước khi ban hành. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương phối hợp với Văn phòng Bộ để tổng hợp báo cáo Bộ và tham mưu Bộ có văn bản phê bình Giám đốc Sở GTVT các địa phương nêu trên.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan liên quan biết để phối hợp thực hiện./.

Noinhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Các Sở GTVT;
- Lưu: VT, TH_{T.Tuấn}

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Trí Đức

¹ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Sơn La, Bình Phước, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang